



“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

# รวมใจรายสัปดาห์

14 ก.ย. 2549



โทรศัพท์ 0 5387 3046 - 7

ฉบับที่ 64/2549	ปฏิทินกิจกรรมรอบสัปดาห์	ประจำวันที่ 11 - 17 กันยายน 2549
ในระหว่างวันที่ 11 - 17 กันยายน 2549	เวลา 09.00 - 16.30 น.	กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมหลักสูตร “การอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรขนาดเล็กละขนาดกลางในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง” ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2549	เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	ศ.ดร.นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549” โดยมี รศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา เลขาธิการโครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ 106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 11 - 12 กันยายน 2549	เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “เกษตรธรรมชาติ” โดยเชิญ รศ.ดร.อานันต์ ดันโซ นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2549	เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป	ดร.ประสิทธิ์ โนรี รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับข้าราชการและลูกจ้างสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549	เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป	ศ.ดร.นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยคาทอลิกมา ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2549	เวลา 13.00 - 16.00 น.	สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนา “นิเทศนิทัศน์ ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ “มัลติมีเดีย เพื่อการสร้างสรรค์สื่อ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จ.เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ปราโมทย์ ขลิบเงิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิด



## รายละเอียดกิจกรรม

### นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายให้แก่ผู้เข้าอบรม 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง

ในระหว่างวันที่ 11 - 17 กันยายน 2549 เวลา 09.00 – 16.30 น. กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการสนับสนุนของกองทุน Asian Foundation จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร “การอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง” รวม 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า จำนวน 40 คน โดยมีอาจารย์นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ ดร.วารุณี ศิริจักรจากรุ บรรยายในหัวข้อ “การจัดการศัตรูพืช” ดร.ประจวบ ฉายบุญ บรรยายในหัวข้อ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร บรรยายในหัวข้อ “การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเดิมอากาศ” อาจารย์ธนรักษ์ เมฆขยาย บรรยายในหัวข้อ “การจัดการฟาร์ม” ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ บรรยายในหัวข้อ “การจัดการบัญชีและการเงิน” ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

### บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#### จัดเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศ.ดร.นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549” โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา เลขาธิการโครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ 106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

#### อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรอบรมเชิงวิชาการของ สวทช.

ในวันที่ 11 - 12 กันยายน 2549 เวลา 08.00 – 16.00 น. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “เกษตรธรรมชาติ” และวันที่ 13 - 14 กันยายน 2549 เรื่อง “เทคนิคการกำจัดขยะโดยใช้ไส้เดือนดิน” โดยเชิญ รศ.ดร.อานัฐ ต้นโซ นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ให้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งคือนักวิชาการ นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจ จำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการผลิตพืชในระบบเกษตรธรรมชาติที่เหมาะสมกับประเทศไทย และเทคนิคในการกำจัดขยะโดยใช้ไส้เดือนดิน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตพืชที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นแนวทางในการผลิตเกษตรแบบอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง

#### มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยคาทอลิก

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2549 ศ.ดร.นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคาทอลิก ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยคาทอลิก ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะเดินทางจะเข้าศึกษาดูงานภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร และโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์

## ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรม

### “การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ”

ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2549 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ” ให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ ห้อง C301 ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3663

### มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับคณะทำงานผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน ซึ่งจะเดินทางเข้าศึกษาคุณงาน “การบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” และเข้าชมฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ คณะกรรมการเกษตร โดยมี ดร.ประสิทธิ์ โนรี รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2549 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการสถาบันพัฒนาข้าราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป

### คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนา “นิเทศน์ทัศน์ ครั้งที่ 5”

วันที่ 16 - 17 กันยายน 2549 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนา “นิเทศน์ทัศน์ ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ “มัลติมีเดีย เพื่อการสร้างสรรค์สื่อ” เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า จ.เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ปราโมทย์ ขลิบเงิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดโปสเตอร์ “What is media?” การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เปิดโลกมัลติมีเดียสู่ออนาคต” และหัวข้อ “ฤา 3D จะครองสื่อ” โดยวิทยากรพิเศษ คุณพีรพงษ์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการ NAS คุณสีหราช ธรรมยา อาจารย์คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ คุณมณฑล อารยางกูร ผู้กำกับภาพยนตร์ “โบอาร์ ยูักษ์” คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ “มนุษย์เหล็กไหล” โดยมี อาจารย์ไชยา ชวชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

### มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับโควตาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง เข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2550

คณะกรรมการอำนาจการสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติพิจารณาการให้โควตาหลักสูตร 4 ปี 5 ปี และ 2 ปี แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้สมัครหลักสูตร 2 ปี ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.25 และหลักสูตร 4 – 5 ปี ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00

ผู้มีความประสงค์จะให้บุตรเข้ารับการศึกษาโควตาดังกล่าว ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นความจำนงได้ที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 5387 3163 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2549

# เรื่องกฎหมาย : เรื่อง(ต้อ)นัฏ

โดย...อนภัทร ปัญญาวงศ์

(หัวหน้างานวินัยและนิติการ)

สวัสดีครับ...สำหรับกฎหมายนัฏสัปดาห์นี้ถามมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง โดยมีคำถามว่าน้องสาวตนเองที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อประมาณต้นปี ๔๕ ที่ผ่านมาน้องสาวตนเองได้เบียดบังเอาเงินของบริษัทไปและต่อมาถูกผู้จัดการบริษัทจับทุจริตได้ จึงจำยอมรับสารภาพ พร้อมแสดงเจตนายินดียินยอมคืนเงินแก่บริษัท และได้ยินยอมทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทได้เงินคืนแน่ๆ โดยสาระสำคัญของหนังสือรับสภาพหนี้ได้เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้ายอมรับว่า ได้นำเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ของบริษัทไปใช้เป็นการส่วนตัวจริง และยินยอมชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนแก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ภายในกำหนดเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ หากข้าพเจ้าบิดพลิ้ว ไม่ปฏิบัติตามไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ลงชื่อนางสาวชอบ ยักยก” และหากต่อมาน้องสาวตนเองได้หาเงินมาชำระหนี้ที่หยิบไปใช้จ่ายก่อนมาคืนให้แก่บริษัทตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับดังกล่าวแล้ว เช่นนี้บริษัทยังมีสิทธินำคดีอาญามาฟ้องต่อน้องสาวตนเองได้หรือไม่

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ โดยเฉพาะตามที่ (๒) ว่าไว้คือ “สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้ ๑. โดยความตายของผู้กระทำความผิด ๒. ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ๓..... กรณีตามคำถาม เห็นว่าในบันทึกยอมรับสภาพหนี้ดังกล่าวนี้ ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้แสดงความประสงค์ที่จะสละสิทธิในการดำเนินคดีอาญาค่อนนางสาวชอบ ยักยก แต่อย่างไรก็ตาม ดังนั้น จะถือว่าสิทธิดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหายระงับไปหาได้ไม่ การยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายนั้น ข้อตกลงจะต้องปรากฏชัดแจ้งว่า ผู้เสียหายไม่คิดใจเอาความ หรือสละสิทธิในการดำเนินคดีอาญาต่อจำเลยแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจึงจะระงับไป แต่ถ้าหนังสือรับสภาพหนี้เขียนไว้เพียงเท่านั้น สิทธินำคดีอาญามาฟ้องยังไม่ระงับครับ

อนึ่ง คราวหน้าเมื่อจะทำหนังสือรับสภาพหนี้อะไรกับใครก็โปรดดูให้ดี นะครับว่า หนังสือรับสภาพหนี้ นั้น มีข้อความสละสิทธิดำเนินคดีอาญาไว้ชัดเจนหรือยัง

ปฏิทินสรุปกิจกรรม “รั้วแม่โจ้รายสัปดาห์” เสนอทุกวันจันทร์

ขอเชิญร่วมส่งข่าวและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบที่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3046 – 47